

TUỔI TÝ

Nam
GIÁP TÝ

26 tuổi - Dương nam (Sinh từ 2-2-1984 đến 19-1-1985)

MẠNG : Hải trung Kim

THIÊN CAN : Năm Kỷ gặp Tuổi Giáp (Thổ gặp Mộc) khắc xuất tốt

ĐỊA CHI : Năm Sửu gặp tuổi Tý (Thổ gặp Thủy) khắc xuất, tốt

TỔNG QUÁT

Sự Nghiệp: Người mệnh Kim, gặp hạn Thổ tương sinh nên công việc làm ăn hay học hành đạt kết quả tốt. Tuổi Tý tiểu hạn đóng cung ty có sao lộc tồn, bác sỹ, tướng quân, quốc ân (cách Tướng ngộ Ân: được phong hức, khen thưởng) nên tạo những thành công đáng kể, có lợi về bằng cấp hay uy tín; tuy nhiên công việc làm ăn phải đề dặt về giấy tờ, hành chánh. Tiểu hạn một năm có sao Thanh long, Thiên Mã, Thiên Khốc, Điều Khách (Cách Mã Khốc Khách) công việc làm ăn hay học hành được người giúp đỡ hay may mắn, tình trạng thay đổi, trước khó sau dễ

SỰ NGHIỆP : Năm nay công việc làm ăn, học hành có chiều thuận lợi, toan tính sáng suốt, mưu sự dễ thành. Quý anh làm việc ở hãng, xưởng là được lên lương, lên chức, thay đổi công việc làm tốt đẹp. Ai kinh doanh cũng phát tài, nhưng đừng có đầu tư lớn sẽ kẹt vốn, khó khăn cho công việc các năm sau

Năm nay có người thay đổi chỗ ở, chỗ làm việc tốt đẹp hơn, ông nào làm ăn kinh doanh được phát tài; nhưng đừng thừa thắng xông lên, nóng nảy, cao ngạo quá trớn sẽ bị thua lỗ, thất bại cho những năm về sau.

Tình Cảm: Năm nay cuộc sống cũng có những thành tựu về mặt danh lộc, tình cảm cũng trở nên sống động, vui tươi. .

Cuộc sống của vợ chồng có những băng giá, ưu phiền do những chuyện chung quanh xảy ra mà đương số không muốn bộc lộ gì cho ai hiểu

Quan hệ bạn bè tuy tốt đẹp nhưng dễ bị ganh tỵ, đừng dễ bị kích tướng mà mất tiền và dễ gặp tai nạn.

Với quý anh độc thân có nhiều điều kiện để vui chơi, tình cảm lứa đôi cũng thuận thảo. Nếu đã

có ý trung nhân muốn lập gia đình, đối với tuổi quý anh là còn quá sớm. Tuy vậy không có gì đáng kiêng kỵ.

Trong sự lựa chọn hôn nhân, bạn muốn không xảy ra những chuyện rắc rối, hay cuộc sống có nhiều đau buồn, lẳng đọng tâm tư, thì nên tránh đi những tuổi như Đinh Mão, Quý Dậu, Kỷ Mão, Tân Dậu. Những tuổi này rất đại kỵ với tuổi Giáp Tý. Nếu có sự yêu thương nhằm lẫn thì sẽ xảy ra cảnh biệt ly và tuyệt mạng bất ngờ; vậy nên khi lựa chọn lương duyên, bạn cần nên tránh đi những tuổi đó, để không có sự đổ vỡ hay đau buồn cho cuộc đời.

Tuổi Giáp Tý sinh trúng vào giờ Mão, Ty, Mùi, Hợi là có hung tinh chiếu nên đề phòng sự tang chế, chia ly, thất bại. Năm gặp phải sao hạn, phải cúng sao nhằm ngày 18 âm lịch đốt 22 ngọn đèn, lấy 22 chén nước lạnh vái về hướng Tây, và tùy theo mỗi năm có một vì sao mà cúng.

Nếu gặp những tuổi kỵ trên cần phải tránh xa hay van vái Chúa, Phật, Trời, nên làm những điều phát thiện, nên tu tâm, dưỡng tánh, làm phước đức nhiều thì tốt.

Khai trương, nhận việc, xuất hành nên chọn giờ lẻ, ngày lẻ, tháng lẻ sẽ được thuận lợi hơn.

Sức Khỏe: Năm nay dễ bị cảm nhiễm khi thời tiết đổi thay. Nên cẩn thận trong việc ăn uống, ngủ nghỉ. Không nên uống nhiều rượu và dùng các vật phẩm thiu, sống, quá hạn, có thể bị trúng độc, hại gan, bao tử.

Lái xe cẩn thận. Bỏ mạng vững vàng

NHỮNG DIỄN TIẾN TRONG NĂM

Mùa Xuân: Tháng đầu năm mọi sự tốt đẹp, vui mừng; gặp nhiều cơ hội tốt tiến thân. Tháng hai công việc làm ăn cần phải cố gắng, kiên nhẫn hơn. Tháng 3 tài lộc và công việc làm ăn được yên lành

Mùa Hạ: Tuy giai đoạn không thành công như ý muốn, nhưng phải kiên trì theo đuổi, đừng bỏ dỡ thất bại về sau. Tình cảm gặp đối tượng như ý. Đề phòng bị lừa gạt

Mùa Thu: Tháng 7, 8: phòng tai nạn, bệnh hoạn. Dễ bị tai tiếng thị phi. Cẩn thận trong quan hệ làm ăn. Tài lộc suy giảm. Gia đạo bất an. Tháng 9: tinh thần bất ổn, nhiều lo lắng hoang mang. Sức khỏe kém. Phòng tiểu nhân lừa gạt

Mùa Đông: Có thời may cho mình chuyển biến về đời sống tốt. Tình cảm tiến đến xa nhưng chưa thành trong năm. Cuối năm tránh tranh chấp sẽ dẫn đến pháp lý

TƯƠNG LAI

Từ 26 đến 30 tuổi: Khoảng thời gian này rất tốt đẹp cho sự làm ăn, 26 tuổi kết quả tốt đẹp về việc phát triển làm ăn, 27 tuổi nhiều hy vọng về tài lộc, 28 tuổi kỵ tháng 3 những tháng khác đều tốt, 29 tuổi nhiều kết quả và có triển vọng tốt đẹp, cuộc sống hoàn toàn hay đẹp. 30 tuổi có phúc

đức, năm này tài lộc dồi dào.

Từ 31 đến 35 tuổi: Năm 31 tuổi trung bình kỳ đi xa hay làm ăn lớn, 32 tuổi có nhiều triển vọng tốt đẹp trong nghề nghiệp và cuộc đời, 33 và 34 hai năm này, bốn mạng có phần suy yếu, đề phòng bệnh tật, 35 tuổi năm khá hay về hay về số mạng và cuộc đời.

Từ 36 đến 40 tuổi: Năm này nên thận trọng, tuổi 36 sao bản mệnh chiếu mạng không được tốt về bốn mạng, hao tài, 37 tuổi có nhiều hy vọng tốt đẹp về nghề nghiệp và cuộc đời, 38 tuổi, trừ tháng 2, 6 và 10 có hao tài ngoài những tháng khác yên tĩnh, 39 tuổi đỡ khổ, năm này làm ăn thâu nhiều tài lộc, kỳ tháng 4 có đau bệnh, đi xa có tai nạn, 40 tuổi tài lộc có phần hao hụt, nên cẩn thận về tiền bạc.

Từ 41 đến 42 tuổi: Năm 41 tuổi, tạm được, kỳ tháng 4, 6, 8, 9 và 11 những tháng này bất lợi. Năm 42 là năm có nhiều trở ngại trong việc làm ăn.

Từ 43 đến 44 tuổi: Năm 43 tuổi gặp sao La Hầu, hạn thiên la, trong nhiều năm có nhiều đau buồn, bệnh tật hay tang khó bất ngờ, cần nhẫn nại, cầu Trời Phật cho qua khỏi tai ương. Năm này có nhiều khó khăn nhứt xảy ra trong đời bạn, nên sáng suốt và bình tĩnh trước mọi biến động trong gia đình cũng như về mặt xã hội tinh cảm. Những vấn đề này thường xảy ra ở khoảng giữa năm. Qua 44 tuổi thì vững vàng bù đắp lại những đau buồn đó. Sự nghiệp cũng tiến lên, tiền tài đầy đủ, gia đạo trở nên yên hòa, êm ấm.

Từ 45 đến 47 tuổi: Hai năm này, cuộc sống bắt đầu trở dậy và phát vượng mạnh mẽ nhất, nghề nghiệp và tiền bạc cũng phát triển mạnh mẽ hơn nữa, gia đạo vui tươi, phần con cái có bệnh hoạn, hay thay đổi nghề nghiệp, việc làm, phần cá nhân có đau bệnh nhỏ vào năm 46 và 47 tuổi, một lần đau nặng vào năm 47. Ngoài ra việc làm ăn, gia đạo vẫn tiến triển đều đặn.

Từ 47 đến 50 tuổi: Việc gia đạo có nhiều bê bối, cá nhân thường có bệnh tật trầm trọng, nếu vượt qua được thì có phần ảnh hưởng con cái phải chịu lấy, gia đạo thường có sự bất an hơn. Năm 48, tạm yên, 49 có nhiều thay đổi nhà cửa hay việc làm. Vào tuổi 47 con cái có thăng quan, tấn tước hay làm nên cơ nghiệp.

Từ 51 đến 55 tuổi: Khoảng thời gian này trung bình, tiền bạc ra vô đều đặn, không có những sự thất bại nữa mà chỉ còn nắm lấy thành công. Tuổi Giáp Tý qua năm 51, 52 tuổi con cháu có tấn phát, tài lộc điều hòa, tuổi 53 và 54, phần con cái tấn phát mạnh hơn, phần cá nhân trong tình trạng bình thường, cuộc sống không có gì thay đổi quan trọng.

Từ 56 đến 60 tuổi: Số này có thể biến đổi về thân thể trong những năm 55-56, hai năm giằng co với sự sống. Tuy nhiên nhờ ở phước đức gia tộc có thể kéo dài. Con cháu có phần phát đạt tốt độ vào những năm từ 55 đến 60 tuổi. Lúc này tiền bạc ít hao hụt, vào nhiều ra ít, cẩn thận cho bản thân vào những năm này.

Nữ

GIÁP TÝ

26 tuổi - Dương nữ (Sanh từ 2-2-1984 đến 19-1-1985)

MẠNG : Hải trung Kim

THIÊN CAN : Năm Kỷ gặp Tuổi Giáp (Thổ gặp Mộc) khắc xuất tốt

ĐỊA CHI : Năm Sửu gặp tuổi Tý (Thổ gặp Thủy) khắc xuất, tốt

TỔNG QUÁT

Sự Nghiệp:Người mệnh Kim, gặp hạn Thổ tương sinh nên rất tốt trong mưu cầu danh lợi. Theo tử vi năm Kỷ Sửu quý cô long trì, phượng các, bạch hổ, hoa cái (đắc tứ linh) Có nhiều cơ hội tốt để thi thố khả năng, thành đạt. Tuổi Tý tiểu hạn có: thiên mã, thiên khốc, điều khách (ngựa thắng yên cương có nhạc reo vang có nhiều cơ hội thăng tiến công danh, học hành đỗ đạt, tài lộc thoải mái, tình cảm tươi vui

Năm nay tài lộc dồi dào có nhiều may mắn bất ngờ, những tháng năm vất vả đã qua. Năm nay ngoài thành quả thành công quý cô còn mua tậu nhà đất, xe cộ và bất động sản giá trị

Tình Cảm:Năm nay tình cảm dễ trở nên rối rắm, tuy vậy quý cô là người sống thiên về lý trí nên ít bị ảnh hưởng. Nếu đã có gia đình, cần quan tâm nhiều hơn đến chồng con và đừng để công việc chi phối hết thời gian. Ngoài ra bản chất quý cô là người ưa nắm quyền, sai khiến ... cũng dễ làm mất hạnh phúc trong đời sống lứa đôi.

Đối với quý cô độc thân, khó tránh khỏi tơ tình vẫn vương. Nếu muốn lập gia đình, sẽ có nhiều cơ hội và năm nay cũng là năm tốt.

Sức Khỏe:Năm nay, nên đề phòng bệnh nhưc đầu, bao tử và đường máu huyết, có ốm đau cũng dễ bình phục. Tuy vậy, bản mạng có phần kém khuyết, cần thận phòng tai nạn sông nước và dọc đường

NHỮNG DIỄN TIẾN TRONG NĂM

Mùa Xuân: Tháng giêng, 2 : lộc tài dồi dào nhưng cũng tốn hao nhiều. Công việc có nhiều thành đạt. Phòng tiểu nhân. Tháng 3 : có trở ngại nhưng sẽ qua. Công việc làm ăn có người để ý, muốn tranh giành. Gia đình có người ốm đau.

Mùa Hạ: Tháng 4 : có tin buồn hay thân tộc có người đau ốm, tai nạn. Tiền bạc hao tổn. Công việc bình thường. Tháng 5 : có người chống phá, bị mang tai tiếng nhưng nhẹ qua. Tài lộc trung bình. Tháng 6 : công việc có biến động nhưng uy thế vẫn vững vàng. Gia đạo an vui.

Mùa Thu: Tháng 7, 8 : phòng tai nạn, bệnh hoạn. Dễ bị tai tiếng thị phi. Cần thận trọng quan hệ làm ăn. Tài lộc suy giảm. Gia đạo bất an. Tháng 9 : tinh thần bất ổn, nhiều lo lắng hoang mang. Sức khỏe kém. Phòng tiểu nhân lừa gạt.

Mùa Đông: Tháng 10 : có cơ may vận tốt. Công việc tiến triển, tài lộc dồi dào. Có tin vui. Tháng 11 : uy thế tăng trưởng. Nhiều cơ hội để vươn lên nhưng đừng làm nhiều việc. Tiền bạc có vào có ra. Tháng 12 : hao tốn nhiều. Sức khỏe suy giảm, mệt mỏi. Gia đình có chuyện rối rắm

TƯƠNG LAI

Từ 26 đến 28 tuổi: Đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời bạn; nếu đã lập gia đình, thì bạn đã gặp được một người chồng tốt; Nếu chưa có gia đình, chắc chắn trong khoảng thời gian này bạn sẽ gặp được người chồng lý tưởng, tài lộc đều hòa, trên mức trung bình.

Từ 29 đến 32 tuổi: Trong khoảng thời gian này bạn nên giữ gìn cẩn thận về bản mạng và hãy nên làm nhiều điều thiện, phước đức để đức cho những đứa con được sanh ra trong khoảng thời gian này. Năm 31 tuổi, thể nào cũng có đau bệnh khá nặng.

Từ 33 đến 38 tuổi: Đây là những năm mà tuổi Giáp Tý vượng phát nhất trong cuộc đời tất cả về mọi mặt tình cảm, gia đạo cũng như con cái và tài lộc, làm gì cũng thành công. Bạn nên lợi dụng những năm này để xây dựng hạnh phúc của đời bạn.

Từ 39 đến 42 tuổi: Trong khoảng thời gian này ngoài vấn đề tình cảm gia đình, bạn nên cố tránh giao thiệp mật thiết với người khác phái, coi chừng có chuyện lộn xộn. Năm 41, tuổi kỵ mùa Hạ, kỵ đi xa. Năm 42 tuổi, kỵ hùn hạp làm ăn, nhất là với người khác phái và ít tuổi hơn mình.

Từ 43 đến 50 tuổi: Năm 43 tuổi có nhiều việc buồn phiền, năm này làm ăn lớn sẽ bị thất bại, cuộc sống có nhiều việc lo âu vào những tháng năm, bảy và chín. Năm 44 tuổi khá hay, tài lộc dồi dào, công việc làm ăn có nhiều thắng lợi vào những tháng 4, 7 và 10 Âm lịch. Năm 45 tuổi, xấu vào tháng Giêng; Hai, Ba có tài lộc; Tháng Sáu, Bảy không nên đi xa hay xuất phát tiền bạc; ngoài ra, những tháng khác trung bình. Năm 46 và 47, hai năm đầy đủ làm ăn có nhiều kết quả, tình cảm vượng phát mạnh. Năm 48 và 49 tuổi, nên cẩn thận về tiền bạc. Vào năm 48 tuổi, kỵ tháng 9. Năm 49 tuổi, nhiều tai hại nên cứ vào tháng 4. Năm 50 tuổi, đầy triển vọng về tiền bạc cũng như về tình cảm.

Từ 51 đến 55 tuổi: Năm 51 tuổi, khá hay đẹp về tài lộc và tình cảm, có phát triển về nghề nghiệp. Năm 52 tuổi, có thể gặp nhiều may mắn vào tháng 8 trở đi. Năm 53 tuổi, bình thường không có gì xảy ra trong cuộc đời, trừ bệnh hoạn nhỏ nhặt. Năm 54 và 55, hai năm này gia đình êm ấm, tài lộc đều hòa, mọi việc làm ăn đều có thể phát triển được.

Từ 56 đến 60 tuổi: Năm 56 tuổi, có nhiều hay đẹp. Năm 57 lo lắng cho bản thân, tình cảm vượng phát, tiền bạc dễ chịu. Năm 58 và 59 đầy đủ và hai năm này không được tốt về phần tài lộc và phần mạng số. Cần thận việc xuất hành rất có tai hại như là tháng 6 năm 58 và tháng 10 năm 59

tuổi. Năm 60 tuổi được đầy đủ, gia đình tròn vẹn và hạnh phúc. Năm này phần bản thân không có việc gì quan trọng xảy ra.

TUỔI TÝ

**Nam
NHÂM TÝ**

38 tuổi - Duong nam (sanh từ 15-2-1972 đến 02-2-1973)

MẠNG : Tang đổ mộc (Cây dâu tằm)

THIÊN CAN : Nhâm gặp Kỷ : Thủy gặp Thổ : khắc nhập, thắng lợi

ĐỊA CHI : Tý gặp Sửu : khắc nhập, thắng lợi

TỔNG QUÁT

Người tuổi Mộc gặp năm Thổ khắc xuất đường công danh trắc trở ban đầu nhưng sau đó mọi diễn tiến tốt đẹp. Chiếu theo sự vận hành của thiên niên, năm Kỷ Sửu (2009) có các sao tấu thư, lưu niên văn tinh, phượng các , giải thần thường gặp môi trường sinh hoạt không thuận lợi, thường gặp trắc trở khó khăn, nhưng có quý nhân phù trợ, giải cứu cho những tai ách trong đời sống. Tuổi Tý tiểu hạn đóng cung ngộ có các sao thiên, thiên phúc, quan phủ, đà la...Xung chiếu tại tý có cô thân, quả tú, tang môn cùng tuần - triệt nên năm nay đời đời, di chuyển, đi xa ít thuận lợi còn lại phải đề phòng tu sửa nhà cửa, hay xe cộ hư hao

SỰ NGHIỆP :

Cuộc đời với công danh trầm lắng, dường như là bước công danh không có nhiều may mắn lắm, không tạo được một sự vững chắc về vấn đề này, phần gia đạo lúc nhỏ có nhiều thay đổi, hay khác biệt về lối sống, nhưng qua 36 tuổi trở đi thì êm ấm và yên vui. Những việc nhỏ nhặt xảy ra không đáng kể. Việc to tát về xích mích gia đạo dường như không bao giờ xảy ra cả.

Sự nghiệp không mấy vững chắc vào những năm ở giữa cuộc đời, nhưng qua 47 tuổi thì có vài thành công nhỏ để tạo cuộc sống cho đến ngày nay. Tiền tài rất ít nhưng không thiếu kém quá đời, có thể tạo được rất nhiều nhưng thường hao hụt.

TÌNH CẢM : Năm nay công việc làm ăn có nhiều dao động, nhưng gia đạo tình cảm có nhiều niềm vui.

Tuổi Nhâm Tý về vấn đề tình duyên thì buổi đầu khe khát, sau mới thành có nhiều thay đổi lương duyên vào lúc tuổi nhỏ. Nếu sanh nhằm những tháng 1, 3, 6, 7 và 12 thì có nhiều thay đổi

lượng duyên hay ít ra trong việc vợ chồng xảy ra lắm buồn phiền.

SỨC KHỎE : Năm nay khá tốt, ít bị ốm đau. Nên cẩn thận trong việc ăn nhậu. Bệnh từ miệng mà vào, không nên ăn thịt sống, vật thực quá hạn, rất dễ bị nhiễm độc và hại gan, bao tử. Đau ốm bất ngờ sẽ gây trở ngại cho công việc.

Lái xe cẩn thận. Bỏ mạng vững vàng

NHỮNG DIỄN TIẾN TRONG NĂM

-- Mùa Xuân : Tháng giêng : Quan hệ vui vẻ. Uy tín tăng. Công việc bình thường. Gia đình có tin vui Tháng 2: Mưu sự không thành, hao tài, tốn công. Tháng 3 : May mắn trong công việc. Tài lộc khá. Có dịp đổi thay, đi xa.

- Mùa Hạ : Tháng 4, 5 : Gia đình có tin buồn, người thân đau ốm. Việc khó có người giúp. Mưu sự tiền hung hậu kiết. Tháng 6 : Phòng tai nạn, bệnh hoạn. Có tranh chấp nên nhẫn nhịn. Tiền vào ít, ra nhiều.

- Mùa Thu : Tháng 7, 8 : Công việc thuận lợi. Tài lộc dồi dào. Có người ganh ghét, cạnh tranh bất chính. Cẩn thận trong việc giao dịch tiền bạc. Tháng 9 : đi xa nên cẩn thận. Gia đình bất an. Bị tai tiếng.

- Mùa Đông : Tháng 10: Hao tài, tốn của Tháng 11 : Tài lộc tăng. Công việc nhiều thuận lợi. Uy tín tăng trưởng được nhiều người ủng hộ. Gia đình có tin vui về con cái. Tháng 12: giấy tờ hồ sơ gặp trở ngại. Tiền bạc tốn hao. Phòng bệnh nạn.

TƯƠNG LAI

Từ 38 đến 40 tuổi: Năm 38 tuổi, trừ tháng 2, 6 và 10 có hao tài ngoài những tháng khác yên tĩnh, 39 tuổi đỡ khổ, năm này làm ăn thâm nhiều tài lộc, kỵ tháng 4 có đau bệnh, đi xa có tai nạn, 40 tuổi tài lộc có phần hao hụt, nên cẩn thận về tiền bạc.

Từ 41 đến 45 tuổi: Năm 41 tuổi, tạm được, kỵ tháng 4, 6, 8, 9 và 11 những tháng này bất lợi. Năm 42 và 43 tuổi, hai năm có nhiều trở ngại trong việc làm ăn. Năm 44 và 45 tuổi, hai năm có nhiều tiền bạc cũng như về tài lộc và cuộc sống.

Từ 46 đến 50 tuổi: Năm 46 tuổi, được tốt, hy vọng tốt đẹp về tài lộc và cuộc đời. Năm 47 và 48 tuổi, hai năm gia đạo có nhiều rối rắm trong gia tộc có đại nạn. Năm 49 và 50 tuổi, hai năm bình thường, việc làm ăn phát triển chậm chậm..

Từ 51 đến 55 tuổi: Năm 51 tuổi, không được tốt đẹp lắm, bỏ mạng yếu. Năm 52 và 53 tuổi, hai năm này được khá tốt đẹp, việc làm ăn nên cẩn thận về tiền bạc. Năm 54 và 55 tuổi, không nên đi xa hay làm ăn lớn, bỏ mạng yếu.

Từ 55 đến 55 tuổi: Năm 55 tuổi, bị hạn nặng gặp sao La Hầu và hạn Tam Kheo, cần phải lo liệu

và cẩn thận trong mọi công việc, nhất là bản thân có nhiều bất an. Năm 56 và 57 tuổi, vượt qua được tuổi 55 thì 56 và 57 yên tĩnh, cuộc sống an nhàn, sợ không vượt qua khỏi tháng 8, 9 và 10 năm Bính Ngọ.

Từ 58 đến 60 tuổi: Năm 58 tuổi, không được vững vàng lắm cho gia đạo, bản thân, có thể mang nhiều đại họa cho cuộc sống. Năm 59 tuổi, tạo được nhiều tình cảm mến thương, tóm lại những năm này, có nhiều tình cảm, con cháu thương mến nhiều cầu lấy phúc đức làm căn bản cho cuộc sống may ra còn có thể tăng thêm niên kỷ.

TUỔI TÝ

**Nữ
NHÂM TÝ**

38 tuổi - Duong nữ (sanh từ 15-2-1972 đến 02-2-1973)

MẠNG : Tang đổ mộc (Cây dâu tằm)

THIÊN CAN : Nhâm gặp Kỷ : Thủy gặp Thổ : khắc nhập, thắng lợi

ĐỊA CHI : Tý gặp Sửu : khắc nhập, thắng lợi

TỔNG QUÁT

Người tuổi Mộc gặp năm Thổ khắc xuất đường công danh trắc trở ban đầu nhưng sau đó mọi diễn tiến tốt đẹp. Chiều theo sự vận hành của thiên niên, năm Kỷ Sửu (2009) có tấu thư, lưu niên văn tinh, phượng các, giải thần năm nay vui buồn lẫn lộn và cuộc đời vẫn phải phấn đấu không ngừng nhưng có quý nhân phù trợ, giải cứu cho những tai ách trong đời sống và vượt qua những khó khăn. Tuổi tý tiêu hạn đóng cung tý có các sao thiên, thiên phúc, quan phủ, đà la...Xung chiếu tại ngọ có cô thần, quả tú, tang môn cùng tuần - triệt nên năm nay đời đổi, di chuyển, đi xa ít thuận lợi còn lại phải đề phòng tu sửa nhà cửa, hay xe cộ hư hao Tài lộc vào rồi lại ra nên có nhiều người bị thiếu hụt nợ nần. Công việc khó nhiều dễ ít nhưng nhờ có phản ứng bén nhạy nên bất cứ hoàn cảnh khó khăn cũng tìm được biện pháp ứng phó

SỰ NGHIỆP :

Công danh tuổi Nhâm Tý nếu có cũng chỉ ở vào mức độ trung. Gia đạo tuổi nhỏ có nhiều rối rắm, phần con cái không được an vui, nhưng hậu vận thì an nhàn và có nhiều tốt đẹp về con cái.

Sự nghiệp được vững chắc từ năm 38 tuổi trở đi. Tiền bạc từ trung vận trở lên và từ đó về sau sẽ có nhiều dịp may phát triển về tài lộc.

TÌNH CẢM : Năm nay có tin vui về tình cảm bản thân vì quý cô thường có phong thái bình tĩnh, tự nhiên, giỏi ăn nói ngoại giao thường tích cực phấn đấu để đạt thành công. Nhờ vậy có nhiều bạn tâm giao nhưng nên thể hiện rõ ràng tránh mạo hiểm để đổ vỡ gia đình

Tuổi Nhâm Tý về phần tình duyên được chia ra làm ba giai đoạn như sau:

Nếu sinh vào những tháng này, thì cuộc đời phải ba lần thay đổi về vấn đề tình duyên, đó là sinh vào những tháng: 3, 7 và 12 Âm lịch.

Nếu sinh vào những tháng này thì cuộc đời có hai lần thay đổi về vấn đề tình duyên, đó là bạn sinh vào những tháng: 4, 5, 8 và 11 Âm lịch.

Nếu sinh vào những tháng này thì cuộc đời tình ái của bạn chỉ có 1 lần và hưởng được hạnh phúc hoàn toàn, đó là sinh vào những tháng: 1, 2, 9 và 10 Âm lịch.

SỨC KHỎE : Năm nay chỉ bị ốm đau nhẹ, nên phòng tai nạn, xung đột giữa người với người ... có thể dẫn đến thương tật.

Lái xe cẩn thận. Bỏ mạng bất an, mọi việc nên cẩn thận đề phòng

NHỮNG DIỄN TIẾN TRONG NĂM

- Mùa Xuân : Tháng giêng : công việc thuận lợi. Tài lộc dồi dào. Mưu sự dễ thành. Gia đình đầm ấm vui vẻ. Phòng tai nạn xe cộ. Tháng 2 & 3 : công việc tiếp diễn bình thường. Hờn giận, buồn phiền. Nhận tin lành từ phương xa.

- Mùa Hạ : Tháng 4 : chi xuất tốn kém. Sức khỏe bất ổn. Chứng kiến cảnh thương tâm. Tháng 5 & 6 : kết quả tốt trong công việc. Gặp khó khăn, trở ngại, khó vượt qua. Tài lộc kém: lợi nhỏ, hại lớn, nên dè dặt kéo bị lừa.

- Mùa Thu : Tháng 7 & 8 : tình cảm bất an, lo buồn vì gia đình. Công việc trở ngại, bế tắc. Nạn tai, hao tổn. Tháng 9: có may mắn, vượt qua khó khăn. Tài lộc tương đối. Công việc khá thuận lợi.

- Mùa Đông : Tháng 10 & 11 : công việc thuận lợi. Có lợi nhỏ. Đừng mưu tính lớn. Đề phòng rắc rối về pháp lý. Tháng 12 : tinh thần thoải mái. Bận rộn di chuyển nhiều. Tài lộc tăng. Công việc có người giúp đỡ. Phòng tai nạn xe cộ

TƯƠNG LAI

Từ 38 đến 40 tuổi: Năm 38 tuổi sẽ có hoạn tài vào những tháng 4, 7 và 9 Âm lịch; Ba tháng này đại lợi và đại phát đạt cho tuổi Nhâm Tý.

Từ 41 đến 45 tuổi: Thời gian này, gặp nhiều dịp tốt, tạo được cơ hội để phát triển sự nghiệp và cuộc đời, nên dốc hết khả năng sẵn có vào những năm này thì có phần tốt đẹp cho cuộc đời bạn.

Từ 46 đến 50 tuổi: Thời gian này không được nhiều tốt đẹp cho phần bản mạng và tài lộc, nên cẩn thận cho lắm không sự nghiệp và cuộc đời sẽ có nhiều đau xót.

Từ 51 đến 55 tuổi: Thời gian này, nên cẩn thận cho gia đình, trong con cái có người gặp khó khăn, dung hòa và sáng suốt, vui tươi cho con cái được phần vui vẻ và tiếp tục cuộc sống hoàn toàn hạnh phúc.

Từ 56 đến 60 tuổi: 56 tuổi, năm này hay đẹp về tình cảm lẫn tài lộc. 57 tuổi, đây triển vọng tốt đẹp tuy hơi có bệnh hoạn, tài lộc, tình cảm đều thắng lợi. 58 tuổi năm trung bình, tài lộc có đôi phần phát đạt. 59 và 60 tuổi, hai năm này xung kỵ tuổi, coi chừng bản mạng không được vững.

TUỔI TÝ

Nam
CANH TÝ

50 tuổi - Duong nam (sanh từ 28-1-1960 đến 14-2-1961)

MẠNG : Bích thượng thổ (đất trên tường)

THIÊN CAN : Canh gặp Kỷ : Kim gặp Thổ là sinh xuất, trung bình

ĐỊA CHI : Tý gặp Sửu : Thủy gặp Thổ : khắc nhập, thắng lợi

TỔNG QUÁT

Người tuổi Thổ gặp năm Thổ bình hòa đường công danh sự nghiệp diễn tiến tốt đẹp. Chiếu theo sự vận hành của thiên niên, năm Kỷ Sửu (2009) có các sao thanh long, thiên phúc quý nhân, long rì , phượng các, thiên khôi, thiên việt năm nay tài lộc đủ chi dụng, mọi việc yên triển theo chiều hướng tốt. Tuổi Tý tiểu hạn đóng cung ngộ có các sao thiên mã, tấu thư, thiên phúc, quan phủ, đà la...Xung chiếu tại tý có cô thần, quả tú, tang môn cùng tuần - triệt nên năm nay công việc hoạt động làm ăn vẫn giữ mức độ trung bình nhờ quý nhân và phúc lành phò trợ, có tài chuyên môn hay y, dược mát tay chữa nhiều bệnh lạ

Năm nay cùng tốt cho sự di chuyển, dời đô/i hay thay đổi hoàn cảnh sống hay trở về thăm quê hương yêu dấu. Tuy nhiên quý ông sinh vào giờ mao , ty , mùi, Hợi là có hung tinh nên có lũng củng trong việc làm ăn hay tang chế

SỰ NGHIỆP :

Tuổi Canh Tý, cuộc đời tuổi nhỏ có nhiều sóng gió và Trung vận cũng vượt qua nhiều trở ngại